



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
13 กรกฎาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, มติชน)

- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป ย้ำคนไทยอย่าวางใจแม้ปลอดโควิด-19 ต่อเนื่อง 48 วัน เพราะทั่วโลกยังระบาดเป็นวงกว้าง หลายประเทศกลับมาพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนอีก จึงต้องเข้มมาตรการป้องกันตนเองต่อไปและทำให้เป็นนิสัย สร.ได้เตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรทางการแพทย์ หากเกิดการระบาดระลอก 2 กรณีมีผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเสียชีวิตขณะอยู่ในสถานกักกันของรัฐเพิ่ม 1 รายนั้น ไม่ได้มาจากโรคโควิด-19 จึงไม่นับรวมในยอดสะสมผู้เสียชีวิตซึ่งปัจจุบันมี 58 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, js100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, sanook, thailandplus, workpointtoday)

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. พร้อมคณะ เยี่ยมชมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ซึ่งถ้วยพระราชทาน “ควีนส์สิริกิติ์” ประจำปี 2563 แบบชีวิตวิถีใหม่ที่สนามเวลโลโดรม หัวหมาก และกล่าวว่า สมาคมกีฬาจักรยานฯ จัดการแข่งขันได้ตามมาตรฐานของกรมอนามัยและกรมควบคุมโรค มีมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งมีมาตรการเฉพาะ ไม่มีการสัมผัสตัวกัน มีการจัดพื้นที่ให้นักกีฬาฝึกซ้อมอบอุ่นร่างกายเป็นสัดส่วน มีฉากพลาสติกกั้น ถือเป็นต้นแบบในการจัดการแข่งขันให้แก่สมาคมกีฬาอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

- พญ.พรหมพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เผย กรมฯ ร่วมกับ ก.วัฒนธรรม จัดทำคู่มือการจัดพิธีทางศาสนาและจัดกิจกรรมทางประเพณีแบบวิถีชีวิตใหม่ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับพระภิกษุ นักบวช พราหมณ์ บาทหลวง และประชาชน กำหนดมาตรการสำหรับศาสนสถาน/ สถานที่จัดงาน, ผู้ประกอบพิธี/ ผู้นำปฏิบัติพิธี/ ผู้เข้าร่วมพิธีหรือร่วมกิจกรรม, การเตรียมอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ ย้ำการสวมหน้ากากและล้างมือ ที่สำคัญหากป่วยขอให้งดร่วมกิจกรรมทางศาสนา งานประเพณีต่างๆ

มาตรการของ สบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, สำนักข่าวอิศรา, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ประชาไทย, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, kapook, thaiquote, thestandard, mthai, sanook, mcot, thaipbs, 77kaoded, nationtv, workpointnews, tnthailand, thebangkokinsight, innnews, newtv, acnews, js100) ทีวีทุกช่อง

- เฟซบุ๊กสบค. รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อใหม่ 1 ราย มาจากญี่ปุ่นและเข้า State Quarantine รวมผู้ติดเชื้อสะสม 3,217 ราย กลับบ้านแล้ว 3,088 ราย ผู้เสียชีวิตสะสมเท่าเดิม 58 ราย ไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศติดต่อกัน 48 วัน ส่วนชายไทย อายุ 56 ปี ที่เสียชีวิตหลังกลับจากอินเดีย 1 วัน มีโรคประจำตัว เกิดอาการแน่นหน้าอกขณะอยู่ใน State Quarantine ญาติแจ้งจนท.ตามรพพยาบาลมารับ ขณะเดินทางไปรพ.รัฐสีกันต์ แพทย์วินิจฉัยว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หัวใจหยุดเต้นขณะรับการรักษา ได้ทำการฟื้นคืนชีพและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ญาติเข้าใจและขอบคุณรพ.ที่รับตัวไปรักษา และงานเจ้าหน้าที่ State Quarantine ที่ช่วยเหลือทุกขั้นตอน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (ข่าวสด, คมชัดลึก, มติชน, สปริงนิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, bangkokbiznews, tnthailand)

- นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักฯ กล่าวว่า นายกฯ เตือนประชาชนอย่าการ์ดตก ขอความร่วมมือทุกคนป้องกันตัวเอง หลีกเลี่ยงการกลับมาแพร่ระบาดระลอก 2 ขอให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด ไม่ให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดขึ้นมาอีก โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กนักเรียน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

- ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีคนไทยกลับจากบาหลี 251 คน พบมีไข้ 11 คน ป่วยโรคประจำตัว 1 คน นำส่งรพ.ในสมุทรปราการ และมีคนไทยในปากีสถาน 40 คน กลับมาพร้อมจนท.ยูเอ็นชาวปากีสถาน 1 คน ครอบครัวนักการทูตปากีสถาน 4 คน และนักธุรกิจปากีสถาน 24 คน ถูกส่งไปสถานกักตัวที่รัฐกำหนด ส่วนสมาชิกครอบครัวนักการทูตปากีสถานถูกส่งไปรพ.เอกชนที่เป็นสถานกักตัวทางเลือก โดยตม.ตรวจพบชาวปากีสถานอย่างน้อย 10 คน มีปัญหาเรื่องเอกสารเดินทางเข้าประเทศ ต้องให้ก.ต่างประเทศออกหนังสือรับรองให้เป็นกรณีพิเศษ

- พล.อ.ประวิตร รมว.กลาโหม ผบ.เหตุการณ์ EOC ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เผยว่า ได้รายงานปัญหาให้ก.ต่างประเทศรับทราบแล้ว เพื่อหามาตรการดูแลชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาทำงาน ศึกษาต่อ หรือรักษาตัว ไม่ต้องประสบปัญหาความล่าช้าในพิธีการตรวจคนเข้าเมือง หรือถูกส่งตัวกลับประเทศต้นทางหากไม่มีเอกสารครบถ้วนตามที่สบค.กำหนด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight

- นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กำชับผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะลงทะเบียนไทยชนะ และจัดพิมพ์คิวอาร์โค้ดให้ผู้โดยสารเช็คอิน-เช็คเอาท์ ทุกครั้งที่ใช้บริการ

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน, siamsport, nationtv

-สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ชี้แจงความคืบหน้าการพูดคุยกับ ศบค. ถึงวิธีการที่นักฟุตบอลและจนท.ทีมต่างชาติจะเดินทางเข้าประเทศไทย รวมถึงเอกสารที่ต้องใช้และสถานที่กักตัว ซึ่งก.ต่างประเทศแจ้งว่าได้รับรายชื่อจากสมาคมฯ และส่งไปยังสถานทูตและสถานกงสุลไทยประจำประเทศต่างๆ เพื่อให้นักกีฬา/จนท.ทีมต่างชาติไปติดต่อทำเรื่องเข้าประเทศรวมถึงใบอนุญาตทำงาน โดยสมาคมฯ จะแจ้งรายชื่อนักกีฬาและจนท.ทีมต่างชาติ 87 คน ให้ก.แรงงานอีกครั้ง เพื่อแจ้งให้ทราบว่าคุณค่าเหล่านี้มีความประสงค์จะขอใบอนุญาตทำงานด้วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-กองบังคับการตำรวจน้ำ จับกุมเรือประมงสัญชาติเวียดนามลักลอบทำการประมงในเขตน่านน้ำของไทย 1 ลำ พร้อมลูกเรือเวียดนาม 6 คน นำตัวมายังกองบังคับการตำรวจน้ำราชีวาส จนท.รพ.ราชีวาสราชนครินทร์ ตรวจคัดกรอง เบื้องต้นไม่พบว่ามีไข้ นำตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองราชีวาส เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์อื่น ๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, สยามกีฬา, bangkokpost) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ข่าวสด, คมชัดลึก, matichonweekly, prachachat, bangkokbiznews, innnews, js100, one31, nationtv)

-รพ.จุฬาลงกรณ์ และศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ แถลงข่าวความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด mRNA ชื่อ “Chula-Covid19” ซึ่งร่วมมือกับ ม.เพนซิลเวเนีย โดยผลทดสอบในลิงชิมแปนซี 2 พบลิงทุกตัวมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นในระดับสูงมาก มีสุขภาพดี ไม่มีผลข้างเคียงเตรียมทดสอบในมนุษย์เดือน ต.ค.-ธ.ค.นี้ คาดประกาศรับอาสาสมัครเดือนก.ย.

ประเด็นผลกระทบ

1.ผลกระทบร้านนวดไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-สำนักข่าวบลูมเบิร์ก ระบุ แม้อาคารนวดไทยจะกลับมาเปิดทำการอีกครั้ง แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการลดความเสี่ยงการระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องลงทุนสูงขึ้น เช่น ติดตั้งอุปกรณ์ฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตราไวโอเล็ตทุกห้อง รวมถึงการทำความสะอาด ขณะที่ลูกค้าน้อยลง ไทยกำลังเปลี่ยนแนวคิดจากการต้อนรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ไปเน้นเฉพาะนักท่องเที่ยวมีฐานะดี ซึ่งไม่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานจำนวนมาก และนักท่องเที่ยวต่างชาติน้อยลงจากข้อจำกัดการเดินทาง ขณะที่ตลาดในประเทศมีแรงกดดันจากคนรายได้ลดลงและต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากขึ้น ทำให้ร้านนวดหลายแห่งยังคงปิดต่อไป

2.ความเสี่ยงการระบาดระลอก 2

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า การเปิดเสรี ปลดล็อก มีความเสี่ยงตามมา โดยประเทศอื่นๆ หลังปลดล็อก มีกิจการเสี่ยงสูงและการเคลื่อนย้ายของคนจำนวนมาก มักมีการระบาดในประเทศภายใน 2-6 สัปดาห์ จึงต้องติดตามช่วง 15 ก.ค. - 15 ส.ค. และระหว่างนี้เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดในประเทศ ให้ใส่หน้ากากเสมอ ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างคนอื่น 1 เมตร พุดน้อยลง พบปะคนน้อยลง สิ้นลง เลี่ยงที่อโคจร หมั่นสังเกตอาการของตนเองและครอบครัว ส่วนรัฐ ควรลด ละ เลี่ยง นโยบายที่มีความเสี่ยงสูง การนำเข้าคนต่างชาติ 11 กลุ่มเข้ามาควรเฝ้าระวังคัดกรอง กักตัว และติดตามไม่ให้หลุด ส่วนการการนำนักท่องเที่ยวเข้ามาที่มีความเสี่ยงสูงเกินกว่าจะยอมรับได้ จำเป็นต้องปิดอย่างน้อยอีก 6 เดือน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า วันก่อนมีรัฐมนตรีคนหนึ่งประกาศจะให้นักธุรกิจญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทยได้ ซึ่งศบค.ต้องทบทวนว่าจะทำอะไรให้การคัดกรอง กักตัวและติดตาม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรระลึกไว้เสมอว่าไวรัสชนิดนี้ติดง่ายกว่าไข้หวัดใหญ่แพร่ได้ตั้งแต่ไม่มีอาการ วิธีคัดกรองที่มีในปัจจุบันมีความไวราว 87% ยิ่งคนเข้ามามากยิ่งมีโอกาสหลุดมาก ที่สำคัญคือ ยังไม่มียารักษา ไม่มีวัคซีนป้องกัน รัฐควรมุ่งเน้นปกป้องสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชนในประเทศ และคนไทยควรป้องกันตัวเองให้ดี

3.จัดคอนเสิร์ตรูปแบบใหม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน)

-เจ เจตริน นักร้องชื่อดัง นำเสนอการจัดคอนเสิร์ตรูปแบบใหม่ ส่งตรงถึงบ้านทั้งหมด.และตจว. ในราคา 300,000 บาท จำกัดผู้เข้าร่วมชมไม่เกิน 25 คน ซึ่งจากภาพการจัดครั้งแรก พบว่าผู้เข้าร่วมไม่มีการสวมหน้ากากอนามัย

4.กาขาดขาดเลือด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เผย หลังจากรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการ รวมถึงรพ.เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยได้ตามปกติ ทำให้รพ.ทั่วประเทศกว่า 340 แห่ง เบิกโลหิตสูงกว่า 7,000 ยูนิตต่อวัน แต่สามารถจ่ายได้เพียง 50% เท่านั้น จึงขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพดี ครอบกำหนด 3 เดือน บริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตทุกแห่งทั่วประเทศ

5.ประชาชนไม่เห็นด้วยต่างชาติเข้าประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, เว็บไซต์ (แนวหน้า, 77 kaoded)

-บ้านสมเด็จเจ้าพระยา สำรวจความคิดเห็นหลังผ่อนปรนระยะที่ 5 พบกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พึงพอใจการทำงานของ ศบค. โดยพึงพอใจมาก 41.9% คิด

ประเด็นข่าว

ว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินมีความจำเป็นในการควบคุมโรค 57.7% คิดว่าการให้ต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยทำให้เกิดความเสี่ยงระบาดเพิ่มมากขึ้น 80.6% และไม่เห็นด้วยให้ชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทย 61%

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามกีฬา, สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยรัฐ

-นิด้าโพล สัมภาษณ์ประชาชน 41.41% ไม่เห็นด้วยที่เปิดให้ต่างชาติเดินทางเข้ามารักษาพยาบาลในไทย เพราะกลัวนำเชื้อเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย ทำให้เกิดระบาดรอบ 2 และไม่เห็นด้วยกับ Travel Bubble 29.65% เพราะไม่เชื่อมั่นในตักทอนักท่องเที่ยว

6.ได้หวั่นจัดเทศกาลไม่ใส่แมสก์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-ได้หวั่นเริ่มผ่อนคลายมาตรการกลับสู่ภาวะปกติ ล่าสุดจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ในกรุงเทพฯ โดยนักแสดงและคนร่วมงานถ่ายภาพหมู่โดยไม่ต้องมีมาตรการเว้นระยะห่าง หรือสวมหน้ากากอนามัย ส่วนเมืองไทจง จัดแข่งกีฬาเบสบอล มีผู้เข้าชมมากกว่า 10,000 คน โดยไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัย ยกเว้นลูกจากที่นั่ง ทั้งนี้ ได้หวั่นมีผู้ติดเชื้อ 451 ราย เสียชีวิต 7 ราย

7.เงินปกปิดข้อมูล

สื่อที่นำเสนอ : nationtv

-ดร.หลี่ เหมิง หยาน นักไวรัสวิทยาชาวจีน ซึ่งหนีจากฮ่องกงมายังสหรัฐฯ เมื่อเดือนเม.ย. ระบุว่า รัฐบาลจีนรู้เรื่องไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ปกปิดไว้จนเกิดการระบาดไปทั่วโลก และกล่าวหาเจ้าหน้าที่สถาบันสาธารณสุขฮ่องกง ซึ่งสอดคล้องกับWHO ว่า ไม่ยอมรับฟังคำเตือนเมื่อเดือนธ.ค.ที่ให้ระวังไวรัสตัวใหม่ที่ติดต่อกันคนสูดคนได้ โดยอ้างว่ารัฐบาลจีนไม่อนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูล ทำให้แพทย์ในรพ.ไม่กล้าบอกกับผู้ป่วย จึงต้องเดินทางมาสหรัฐฯ เพื่อเปิดเผยเรื่องนี้

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ผจก.รายวัน, สยามกีฬา, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน, กรมประชาสัมพันธ์, newstv, kapook)

- WHO เชื่อว่าโรคปอดบวมไม่ทราบสาเหตุในคาซัคสถานไม่ใช่โรคกลับ แต่น่าจะเป็นโควิด-19
- อินเดีย มีผู้ติดเชื้อเกิน 850,000 ราย สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก รัฐบาลต้องประกาศล็อกดาวน์อีกครั้งในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มมากกว่า 27,100 ราย เสียชีวิต 22,674 ราย ด้าน อมิตาภ พัจจัน ดาราตังบอลลิวูด ติดเชื้อพร้อมบุตรชาย
- สหรัฐฯ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยอมใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะเป็นครั้งแรก โดยสหรัฐฯ พบผู้ป่วยเพิ่มเกิน 60,000 ราย เป็นวันที่ 4 รวมผู้ป่วย 3,242,073 ราย เสียชีวิต 134,729 ราย ด้าน ชายอเมริกันวัย 30 ปี เสียชีวิตที่รพ. หลังจากเข้าร่วมปาร์ตี้โควิด 19 ซึ่งมีคนที่ติดเชื้อมาเป็นพระเอกหรือนางเอกของงาน และผู้ร่วมงานจะแข่งกันว่าใครติดเชื้อเป็นคนแรกเป็นผู้ชนะและได้เงินรางวัล
- กัมพูชา มีผู้ติดเชื้อรายใหม่มาจากต่างประเทศ 15 ราย ผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 156 ราย
- อินโดนีเซีย มีคำสั่งให้โรงเรียนเตรียมทหารอินโดนีเซีย จ.ชวาตะวันตก เป็นพื้นที่กักกันโรค หลังพบผู้ติดเชื้อ 1,280 ราย เป็นนักเรียนนายร้อย 991 นาย ที่เหลือเป็นครูฝึกและสมาชิกครอบครัว ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ
- ญี่ปุ่น ผู้ว่าการเกาะโอกินาวา เรียกร้องผู้บัญชาการระดับสูงของกองทัพสหรัฐฯ เร่งหามาตรการรับมือและป้องกันการระบาด รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลของโรคโควิด-19 อย่างโปร่งใส หลังพบนักวิจัยอินโดนีเซีย ติดเชื้อ 61 นาย ที่ฐานทัพสหรัฐฯ 2 แห่ง บนเกาะโอกินาวา ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อรวมในญี่ปุ่น 21,129 ราย เสียชีวิต 982 ราย
- ออสเตรเลีย รัฐวิกตอเรีย มีผู้ติดเชื้อใหม่ 273 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ขณะที่รัฐนิวเซาท์เวลส์พบผู้ติดเชื้อ 9 ราย ที่เชื่อมโยงกับการระบาดจากผับแห่งหนึ่งในซิดนีย์
- สถานการณ์การทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 13,022,320 ราย เสียชีวิต 570,999 ราย และรักษาหาย 7,573,412 ราย

งบประมาณ 2564 ไม่ตอบสนองวิกฤตสาธารณสุข

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, innnews

-นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.พรรคก้าวไกล ระบุว่า พ.ร.บ.ความมั่นคงทางด้านวัคซีนแห่งชาติ มีงบประมาณ 70 ล้านบาท ซึ่งน้อยมาก และถูกตัดงบประมาณโดยตลอด ปี 2562 เหลือ 50 ล้านบาท ปี 2563 เหลือ 40 ล้านบาท และปี 2564 เหลือ 27 ล้านบาท และเห็นได้ว่างบฯ ปี 2564 ไม่ตอบสนองวิกฤตสาธารณสุขที่เกิดขึ้น ความมั่นคงทางด้านวัคซีน ยา และสาธารณสุข ไม่ได้รับความสนใจ รวมถึงมีโครงการหลายๆ อย่างที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสถานการณ์ของประเทศ

ชื่นชม รมว.สธ.

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ ลีกลับในสนามข่าว

-กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. ไม่เพียงแต่เป็นนักการเมือง ยังเป็นนักบินขับเครื่องบินส่วนตัวนำคณะแพทย์พร้อมอวัยวะของผู้เสียชีวิตไปมอบให้ผู้ป่วยรอความช่วยเหลือ ในชื่อ "ปฏิบัติการหัวใจติดปีก" ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน ล่าสุดนำหัวใจไปส่งที่รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี อีกทั้งยังเป็นนักชิมตัวยงจัดอันดับความอร่อยหลายร้าน ถึงมีตำแหน่งหรือไม่แต่ภารกิจทุกหน้าที่ไม่มีบกพร่อง วิถีชีวิตยังไม่เปลี่ยน เรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายของแท้

ปลดล็อกพีชกระท่อม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์(บางกอกบิซนิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, thaiquote, thebangkokinsight)

ประเด็นข่าว

-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยธ. เร่งปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ <https://www.oncb.go.th/Pages/main.aspx> ของป.ป.ส. คาดว่าต้นเดือน ส.ค. 2563 จะนำเสนอที่ประชุมกรม.ได้ ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของคกก.กฤษฎีกาต่อไป ส่วนเรื่องการควบคุม จะต้องป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนยุ่งเกี่ยวกับพืชกระท่อม และป้องกันการใช้พืชกระท่อมเป็นส่วนผสมของยาเสพติดหรือเครื่องดื่มชูกำลัง ให้ใช้เพื่อเคี้ยวเป็นยาบำรุงกำลังได้เพียงอย่างเดียว หากนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์จะต้องขออนุญาตจาก อย.ก่อน

กม.สิทธิบัตร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผจก.รายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์, มติชน) เว็บไซต์(มติชนสุดสัปดาห์, ผจก.ออนไลน์, มติชน)

-น.ส.จิตติมา ศรีถาวร รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า ขณะนี้กรมฯ กำลังอยู่ระหว่างปรับปรุงร่างพ.ร.บ.สิทธิบัตร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... โดยนำร่างแก้ไขเดิมเรื่องสิทธิบัตรการประดิษฐ์กับร่างกฎหมายใหม่เรื่องสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์มารวมเป็นฉบับเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในพ.ร.บ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562 โดยเพิ่มสาระสำคัญเรื่องการป้องกันปัญหาโจรสลัดชีวภาพ หรือการยกยอกใช้ทรัพยากรพันธุกรรม หรือการนำองค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่นหรือของประเทศไปแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยไม่ขออนุญาตหรือตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ กำหนดให้การยื่นจดสิทธิบัตรที่มีการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประดิษฐ์ ต้องระบุแหล่งที่มา และต้องยื่นเอกสารการขออนุญาตและข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ ถ้าปิดบังข้อเท็จจริงจะมีความผิดตามกฎหมาย คาดว่าจะยก่างเสร็จภายในเดือน ก.ค. 2563 เปิดรับฟังความคิดเห็นภายในเดือน ส.ค. 2563 และเสนอ ครม.ภายในปีนี้

เตือนตัวงกระเบื้องฤดูฝน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตือนช่วงฤดูฝนระวังตัวงกระเบื้องซึ่งสามารถปล่อยสารจำพวก เบนโซควิโนนเพื่อป้องกันตัวเอง และเมื่อมีเป็นจำนวนมากอาจจะทำให้เป็นอันตรายต่อมนุษย์ โดยทำให้เกิดผื่นแดง แพ้ ปวดศีรษะ จมูกอักเสบ เป็นต้น หากแมลงมาสัมผัสขีดข่วนผิวหนัง ผู้แพ้จะมีอาการคัน บวมแดงหรือเป็นผื่น ใ้ริบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำ ไม่เกาแผล และทาด้วยยากาลาไมน์ หากมีการอักเสบให้ทาด้วยครีมปฏิชีวนะ การกำจัดตัวงกระเบื้องทำได้โดย เตรียมน้ำละลายผงซักฟอกใส่ภาชนะนำไปวางไว้ใต้ดวงไฟนอกบ้าน เพื่อดักแมลงที่มาเล่นไฟ ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงตามบริเวณแหล่งเกาะพัก

โรคไข้เลือดออกระบาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า, มติชน) เว็บไซต์(โพสต์ทูเดย์, tnnthailand, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, มติชน, บางกอกบิซนิวส์, thebangkokinsight, สยามรัฐ, เดลินิวส์)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ วันที่ 12-18 ก.ค. 2563 จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563 พบผู้ป่วย 25,708 ราย เสียชีวิต 15 ราย ภูมิภาคที่พบสูงสุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ตามลำดับ ส่วนจังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ ชัยภูมิ ระยอง ขอนแก่น แม่ฮ่องสอน และนครราชสีมา ตามลำดับ แนะนำกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค

ผู้ป่วยท้องร่วง จ.พะเยา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์, บ้านเมือง, Chiangmainews, ผจก.ออนไลน์

-พญ.จิรพร ภัทรนุชารพ ผอ.รพ.พะเยา เปิดเผยว่า มีผู้รับประทานข้าวเหนียวมูนแล้วเกิดอาการท้องร่วงเข้ารับการรักษาที่รพ.พะเยา 60 กว่าราย ให้นอนพักรักษาตัว 44 ราย โดยผู้ป่วยอายุต่ำสุด 1 ขวบ สูงสุด 82 ปี สาเหตุน่าจะเกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด ได้ทำการเก็บตัวอย่างไปเพาะเชื้อหาสาเหตุแล้ว

ด้าน นพ.กรกฤษ ลิ้มสมมุติ นพ.สสจ.พะเยา ได้ส่งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วทั้งระดับจังหวัดและอำเภอลงพื้นที่และสำรวจสิ่งแวดล้อม พร้อมเก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจหาเชื้อ เดือนช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ให้อึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด”

การจัดการตลาดสด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชนออนไลน์, ผจก.ออนไลน์, thaiquote, เนชั่นทีวี, กรมประชาสัมพันธ์, JS100, Chiangmainews, MCOT, Thailandplus

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แนะนำตลาดสดจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอนามัยสิ่งแวดล้อมไม่ให้แหล่งเพาะพันธุ์หนู โดยกำจัดแหล่งอาหาร เศษผักผลไม้ เก็บในภาชนะมีฝาปิดมิดชิด นำไปกำจัดอย่างถูกต้อง หมั่นล้างทำความสะอาดถังขยะ และไม่ให้มีเศษอาหารอยู่ในท่อน้ำทิ้ง ทำความสะอาดห้องครัว รวบรวมน้ำ ปิดช่องทางหนูวิ่ง ควรล้างตลาดเดือนละครั้ง เน้นบริเวณพื้น เชียง และแผง โดยขั้นที่ 1 ล้างด้วยน้ำและผงซักฟอก แล้วฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนบนแผงหรือพื้นทางเดิน หากมีคราบไขมันให้ใช้น้ำผสมโซดาไฟราดทิ้งไว้ 15-30 นาที และใช้แปรงลวดถู ขั้นที่ 2 ฆ่าเชื้อโรคโดยใช้น้ำผสมผงปูนคลอรีนรดบริเวณแผง เชียง ทางเดิน ทางระบายน้ำเสีย และปล่อยทิ้ง ส่วนบริเวณที่มีกลิ่นคาว ให้ใช้หัวน้ำส้มสายชูผสมน้ำให้เจือจางราด สำหรับห้องน้ำ ห้องส้วม อ่างล้างมือ ที่ปัสสาวะ และก๊อกน้ำสาธารณะ ใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือผงซักฟอกและล้างด้วยน้ำสะอาด

แพทย์ดีเด่น สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.บางกอกทูเดย์, ข่าวสด

-นพ.ธนะบุญ ประสานนาม รอง ผอ.รพศ.ราชบุรี ได้รับเลือกจากสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ให้เป็นแพทย์ดีเด่นของสมาคมฯ ประจำปี 2563 ด้านการบริการชุมชน โดยดำเนินการโครงการสะพานบุญ เพื่อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้ยากไร้

ผลเสียของการดื่มแอลกอฮอล์

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์

ประเด็นข่าว

-ดร.เคที เฮนเซอร์ลิงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรแพทย์และผู้ติดยาเสพติด ระบุ การดื่มสุราส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนี้ 1.ทำให้ระบบกลไกการพักผ่อนเสีย เพราะแอลกอฮอล์จะไปขัดขวางการสร้างฮอร์โมนเมลาโทนินที่ช่วยควบคุมการนอนหลับ 2.ทำให้นอนหลับไม่สนิท 3.ทำให้ปัสสาวะบ่อยในเวลา กลางคืน 4.ทำให้ปัญหาการหายใจแย่งลงขณะนอนหลับ และหากมีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือเป็นคนตื่นนอนกรน อาจทำให้หยุดหายใจและ เสียชีวิตได้

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

